



Title :	อธิการบดี มฟล. ผาก ว่าที่บัณฑิตใหม่ ก้าวสู่การทำงาน ด้วย "จิตสาธารณะ"
Subject Heading 1 :	สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง
Subject Heading 2 :	
Source :	เชิงขจรศาสตร์ วันที่ 22 ธันวาคม 0421 หน้า 9
Date :	เมษายน 2558



สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง

อธิการบดี มฟล. ผาก ว่าที่บัณฑิตใหม่ ก้าวสู่การทำงานด้วย 'จิตสาธารณะ'

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2552 โดยมี รศ.ดร.เทอด เทศประทีป อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ให้ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวสู่ของการทำงานว่า ขอให้ระลึกเสมอว่าได้เป็นผู้ผ่านการเรียนการสอนโดยมหาวิทยาลัยในพระนามสมเด็จพระย่า ใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่จะสร้างความสง่างามแก่ตนเองและสถาบันการศึกษา และคำนึงถึงสังคมส่วนรวมอย่างที่เรียกว่า 'จิตสาธารณะ'

อธิการบดีมฟล. กล่าวต่อว่า สิ่งที่จะต้องเตรียมตัวเมื่อก้าวไปสู่โลกของการทำงาน ต้องทำตัวเองให้มีคุณค่า ต้องมีความรู้ มีทักษะในการแก้

ปัญหา มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคล และต้องมีความรับผิดชอบ รวมถึงจะต้องมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และมีความขยัน

"ความรู้เกิดขึ้นทุกวินาที สิ่งที่อยู่วันนี้ ถึงวันพรุ่งนี้ก็กลายเป็นเรื่องเก่า ต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้ เมื่อเรียนจบแล้วจึงไม่ได้หมายความว่าสิ้นสุดสิ่งที่ต้องเรียนรู้ แต่ต้องเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากการทำงาน" รศ.ดร.เทอด กล่าว

นอกจากนี้ในงานดังกล่าวยังมีเสวนา 'ชีวิตภายนอกมหาวิทยาลัย : ประสบการณ์จากรุ่นพี่ถึงรุ่นน้อง' โดย ดร. ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ นักวิจัย สถาบันฟื้นฟูและอนุรักษสิ่งแวดล้อมในญี่ปุ่น และนายณพพร ด่านชัยนาม นักธุรกิจด้านซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่จบการศึกษาจาก มฟล.ไปแล้วกลับมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับรุ่นน้อง ว่า จะต้องรู้จักวางแผนชีวิตให้แก่ตัวเอง ทั้งระยะสั้นระยะยาว ต้องมีเป้าหมายสูงสุดที่จะไปให้ถึง แล้วกำหนดเป็นแผนระยะสั้น 5 ปี และ 10 ปี ควรจะเลือกงานที่จะพัฒนาทักษะให้แก่ตัวเองด้วย เพื่อไปสู่เป้าหมายสูงสุด และจะต้องมีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ โดยยกตัวอย่างตัวเองที่แม้จะเรียนจบไปด้วยเกรดเฉลี่ยไม่มากนัก แต่ก็ไม่ย่อท้อจนกระทั่งจบการศึกษาระดับปริญญาเอกและได้ทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและสังคมด้วย



▲ พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2552 ซึ่งเป็นรุ่นที่ 3 จำนวน 55 คน เพื่อออกไปรับใช้สังคมในฐานะนักส่งเสริมสุขภาพ โดยมี รศ.ดร. เทอด เทศประทีป อธิการบดี มฟล. เป็นประธานในพิธี